
                                                                                                                
        

รายงานสรุปการเสวนาเร่ือง 

 “ซอฟต์แวร์ไทย จะก้าวอย่างไรในเวทอีาเซียน” AEC 2015 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2555   ณ หอ้ง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ถนนแจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบุรี 

จดัโดย คณะกรรมการอาเซียน สภาหอการคา้ไทย และ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SW Park) 

เวลาตั้งแต่ 13:00 น. – 16:30 น. 

องคก์รสนบัสนุนการจดัการเสวนาไดแ้ก่ 

- สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) 

- สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (ATCI) 

- สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟตแ์วร์ไทย (TSEP) 

- กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(สนบัสนุนหนงัสือ 50 เล่ม) 

- กลุ่มบริษทั เอส เอส ซี ไอที (SSC IT Group) 

- บริษทั การจดัการความรู้เอเซีย จาํกดั (KM Asia Company) 

วตัถุประสงคข์องการจดัเสวนา 

1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการซอฟตแ์วร์และผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ในประเทศไทย ได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัในการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พศ. 

2558 (AEC 2015) 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการซอฟตแ์วร์เกิดการต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมในการกาํหนดนโยบายเชิง

พาณิชย ์และการร่วมมือกนัในประเทศรวมทั้งกบัประเทศสมาชิก 

3. เพื่อใหเ้ป็นเวทีแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งทางดา้นเทคโนโลยแีละการคา้ของ

ผูป้ระกอบการ รวมถึงการระดมสมองหาแนวทางการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไม่เสียเปรียบ 



4. เพื่อรับทราบความตอ้งการของภาคเอกชนต่อองคก์รภาครัฐ และในทางกลบักนัผูป้ระกอบการจะ

ไดรั้บทราบนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 

5. เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้การทาํแผนแม่บทของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทยเพื่อการกา้วต่อไปอยา่งถูกตอ้ง

ในเวทีอาเซียนก่อนท่ีจะถึงกาํหนดในปี พศ. 2558 

รายละเอียดการเสวนา 

คุณไตรรัตน์ ฉตัรแกว้ – กรรมการอาเซียน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการ

เสวนาทั้งส้ิน 47 ท่าน และช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดัเสวนา รวมถึงบรรยายภาพรวมของประชาคม

อาเซียน กฏบตัร และวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยไดใ้ชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์– ผูอ้าํนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (Software Park) ไดบ้รรยาย

ตวัเลขทางสถิติและการวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ใน

อาเซียน โดยไดเ้นน้เร่ืองการพฒันาบุคคลากรและธุรกิจการจดัจา้งบุคคลากรภายนอก (Outsourcing) ซ่ึง

ประเทศไทยอยูใ่นบริบทท่ีเสียเปรียบหลายประเทศ ในขณะเดียวกนัการทาํวิจยั (Research & Development) 

ของประเทศไทยในดา้นการพฒันาเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์กดู็จะป็นเร่ืองท่ีตอ้งพฒันากนัอีกมาก  

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก –รักษาการ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 

(SIPA) รับหนา้ท่ีเป็นผูน้าํการเสวนาเร่ือง “แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย” 

โดยไดส้รุปตั้งคาํถามในประเดน็สาํคญัๆ ต่อผูเ้ขา้ร่วมเสวนาดงัน้ี 

1. บริบทและช่ือเสียงของประเทศไทยอยูต่รงไหนในเร่ืองซอฟตแ์วร์ เราจะรบอยา่งไรเม่ือเราตอ้งอยู่

ในสมรภูมิท่ีจะตอ้งรบ ใชอ้ะไรเป็นอาวธุ ระหวา่งนํ้าหอมจากประเทศฝร่ังเศสกบันํ้าหอมจากอาฟกา

นิสถานเราจะเลือกซ้ือนํ้าหอมจากประเทศไหน เร่ืองการตลาดเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากแต่ถูกมองขา้ม 

2. ธุรกิจตอ้งเดินไดด้ว้ยภาคเอกชนไม่ใช่ภาครัฐ องคก์รของรัฐทาํธุรกิจไมได ้ไดแ้ต่คอยใหก้าร

สนบัสนุน และองคก์รภาครัฐกเ็ป็นของภาคเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีรวมตวักนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

เรียกร้องใหอ้งคก์รของรัฐใหก้ารสนบัสนุนตามท่ีภาคเอกชนตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น เวทีเสวนาใน

วนัน้ีกจ็ะเป็นส่วนท่ีองคก์รภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะและนาํไปปฏิบติั รัฐไม่

ควรเป็นผูน้าํเอกชน นโยบายรัฐควรมองวา่ตอ้งมีคนอุดหนุนตลาดนั้นๆ ไม่ใช่ทาํไปแลว้ไม่มีคนใช ้

3. ท่านผูเ้ขา้ร่วมเสวนาจากบริษทัซอฟตแ์วร์ท่านหน่ึงไดใ้หค้วามเห็นวา่...  ภาครัฐควรทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูจ้ดัการ มีการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนใหช้ดัเจน เช่น เร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 



นโยบายบางคร้ังนอกจากไม่ส่งเสริมแลว้ยงัขดัแยง้ เช่น นโยบายเร่ืองภาษี ตอ้งการผูช่้วยกาํหนด

นโยบายท่ีชดัเจนแลว้อยูใ่หน้านๆ สกั 5 ปี มีผูจ้ดัการคอยใหค้วามช่วยเหลือภาคธุรกิจกจ็ะดี โดย

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยนั้นน่าจะมีนโยบายท่ีแบ่งเป็นกลุ่มๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  

- หมวดท่ี 1 Software ต่างชาติท่ีเขา้มาทาํมาหากินอยูใ่นประเทศไทย 

- หมวดท่ี 2 Software ของคนไทยเองท่ีเป็นธุรกิจขนาดเลก็ (SME)  

- หมวดท่ี 3 ซอฟตแ์วร์ต่างชาติท่ีผูป้ระกอบการนาํมาแกไ้ข ดดัแปลง Modify & Customization  

ปัญหาท่ีสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงคือ การไปคา้ขายในต่างประเทศจะเอาเงินกลบัประเทศอยา่งไร นโยบาย

ดา้นภาษีมีเร่ืองใดท่ีสนบัสนุนบา้ง  

4. คุณสุกญัญา.... อยูใ่นอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์มา 20 ปี เห็นวา่ปัจจุบนับุคคลากรของประเทศไทย

คุณภาพดอ้ยลงกวา่แต่ก่อนมาก ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างบุคคลากรและตน้ทุนสูงหากพฒันาเอง 

ปัจจุบนัหลายองคก์รเลยหนัไปใชซ้อฟตแ์วร์สาํเร็จรูปในฐานะเป็น user มากกวา่ ปัจจุบนัหา

โปรแกรมเมอร์ไม่ได ้บุคคลากรท่ีผลิตออกมาจากมหาวทิยาลยัฯ ไม่สามารถแข่งขนัได ้หรือไม่ก็

เลือกทาํเฉพาะงานท่ีดีๆ เท่านั้น ปัจจุบนัไม่มีโปรแกรมเมอร์ อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เป็น R&D 

ลว้นๆ ตอ้งการผูท้าํงานท่ีมีทกัษะและความสามารถมาก (Skilled Labor)  

5. คุณธรรมทศัน์....เห็นวา่ปัจจุบนัในเร่ืองการสนบัสนุนขององคก์รภาครัฐ ยงัไม่มีความชดัเจน 

โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และท่ีสาํคญัทุกเร่ืองสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยคนไม่ใช่องคก์ร 

คนสามารถเปล่ียนโลกได.้...เร่ือง ความไม่มัน่คงในการจา้งแรงงานในอุตสาหกรรม ค่าแรง 20,000 

– 30,000 บาท ยงัไม่สามารถดึงแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไวไ้ด ้และเห็นวา่บุคคลากรไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด การพฒันาคนใหส้ามารถบริหารจดัการไดท้ั้งเร่ืองการผลิต

ซอฟตแ์วร์และการบริหารธุรกิจซอฟตแ์วร์ในพื้นท่ีห่างไกลน่าจะสามารถพฒันาคนไดเ้ร็วและได้

จาํนวนมาก เป็นเสมือนการสร้างคน การกาํหนดยทุธศาสตร์ไพร่พล และเคร่ืองมือพร้อมรบ ทาํ

รูปแบบเป็นในเชิง CSR ได.้... เร่ืองการใชซ้อฟตแ์วร์ Open Source น่าจะเป็นยทุธศาสตร์ในการต่อ

ยอด เอา Open Source มาพฒันาใหไ้ปอยูบ่น Cloud ใหไ้ด ้ 

6. คุณเฉลิมพลไดแ้สดงความเห็นวา่ บริษทัซอฟตแ์วร์ควรท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาในส่ิงท่ีทาํใหช้ดัเจนและดี

ท่ีสุด แลว้นาํเร่ืองการตลาดเขา้ไปเสริมจุดต่างของตวัเองในตลาดใหไ้ดจ้ะประสบความสาํเร็จ 

ตวัอยา่งเช่น SIPA มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนส่ิงท่ีถือวา่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยทั้งหมด 6 เร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 



- Tourism 

- Health care 

- Logistic 

- Food 

- Jewelry 

- Education 

ถา้ขาดนกัรบทางการตลาดแลว้โอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จยาก   ตอ้งมีทีมงานการตลาดท่ีดี มีกล

ยทุธ์ เช่น การใชก้ลยทุธ์  “Freemium” ตอ้งร่วมกบัมหาวทิยาลยัฯ ในการพฒันานกัการตลาด

ซอฟตแ์วร์เพื่อมาสนบัสนุน Cluster ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ดว้ยจึงจะประสบความสาํเร็จ ไม่ใช่พฒันา

แต่นกัเทคโนโลยหีรือโปรแกรมเมอร์ การจดัทาํ cluster ในแต่ละอุตสาหกรรมธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีน่าจะ

ตอ้งทาํอยา่งยิง่ และจะตอ้งเช่ือมโยงกบัองคก์รต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ หรือหอการคา้ฯ......วิธี

คิดในการทาํธุรกิจตอ้งเปล่ียน (Paradigm Change) อยา่งเช่นประเทศ Singapore ท่ีเขาไม่ไดม้องเรา

หรือประเทศในอาเซียนเป็นคู่แข่งแต่เขามองคนทั้งโลกเป็นทรัพยากร (Resource) ของเขา ในขณะท่ี

เขามีหนา้ท่ีบริหารจดัการ  

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดร่้วมลงนามความร่วมมือ

กบั สวทช. และมหาวิทยาลยัเครือข่ายรวม 15 แห่งทัว่ประเทศ ในการจดัสอบประกาศนียบตัร

มาตรฐานวิชาชีพ ITPE เพื่อทดสอบความรู้ดา้นไอทีของนกัศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานของ

กลุ่มประเทศ ITPEC และพร้อมท่ีจะสนบัสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เพราะทางสถาบนัเองก็

เตรียมความพร้อมน้ี เพื่อรองรับเวที ASEAN เช่นกนั โดยเนน้การเรียนการสอนแบบ Work Base 

Learning ท่ีมีชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานกบัสถานประกอบการในทุกชั้นปี และจดัโครงการ One 

Student One Certificate เพือ่ยกระดบัความสามารถของนกัศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

โดยมิไดต้ั้งความหวงัเพียงแค่ป้ันเดก็ท่ีจบมาเพ่ือเป็นลูกคา้เท่านั้น แต่มีการส่งเสริมใหมี้โอกาสเป็น

เจา้ของกิจการดว้ย (แก้ไขข้อมลูโดย อ.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกลุ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 

8. คุณเอกชนั เจริญพฒันมงคล – นกัพฒันาซอฟตแ์วร์บน App Store ท่ีประสบความสาํเร็จ กเ็ห็นดว้ย

กบัการเนน้การสร้าง cluster ของซอฟตแ์วร์โดยเสนอแนวคิดท่ีวา่ Store ของเรา Store ของโลก คือ



การมีมุมมองทางการตลาดท่ีกวา้งมากข้ึน และพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนในโอกาสต่อไปในเวที

การเสวนารูปแบบน้ี 

9. ดร.ศิริชยั จาก  ITAP สวทช. แจง้ในเวทีเสวนาวา่ ทางหน่วยงาน ITAP กย็นิดีใหก้ารสนบัสนุนท่ีจะ

เป็นแกนกลางของการเช่ือมโยงระหวา่งอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์ โดยจะช่วยทาํ

หนา้ท่ีหาผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ใหใ้นแต่ละเร่ืองและจะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมใหดี้ข้ึต่อไป ซ่ึงปัจจุบนั 

ITPA กเ็ป็นหน่วยงานสนบัสนุนทุนการทาํ CMMI ใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยใหท้าง SW Park เป็น

ผูด้าํเนินการ และไดเ้สนอวา่ SIPA, SW Park, ITAP ควรท่ีจะมาร่วมกนัเพื่อนดัใหผู้ป้ระกอบการได้

พบกบัคนในอุตสาหกรรมใหไ้ด ้

10. ดร.พีรสนัต ์ นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟตแ์วร์ไทย ไดข้อใหท้าง  SIPA นาํเสนอโครงการ

ท่ี SIPA ไดป้ระกาศนโยบายไปกบัสมาคมฯ ต่างๆ แลว้นั้น ทาํการส่งต่อนโยบายไปยงัอุตสาหกรรม

ดว้ย และจะทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง 

11. คุณชิดชนก นกัการตลาดอิสระ ถามในเวทีเสวนาวา่ เร่ืองนโยบายทางการตลาดของ SIPA นั้นไดท้าํ

อะไรไปบา้ง โครงการช่ือ “นวตักรรมวานิช” นั้นเป็นการอบรมหรือทาํเพื่อประกวดซอฟตแ์วร์ โดย

ท่ีทางคุณเฉลิมพลไดต้อบขอ้ซกัถามน้ีวา่ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการ

โดยฝึกใหเ้ป็นนกัการตลาดและนกัพฒันาไปในเวลาเดียวกนั การประกวดถือเป็นกิจกรรมหน่ึง

เท่านั้น 

12. หวัหนา้ภาควชิาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ  ฝากใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

ช่วยแนะนาํทางสถาบนัการศึกษาดว้ยวา่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ตอ้งการอะไร สถาบนัการศึกษา

ตอ้งทาํอะไร ตอ้งผลิตบุคคลากรแบบไหน และอยากเห็นความร่วมมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมกบั

สถาบนัการศึกษาใหม้ากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนักร่็วมกนักบั บริษทับางแห่งอยูแ่ละเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศมาก โดยเฉพาะเร่ืองสหกิจศึกษา  

13. ตวัแทนจากกรมสรรพากร สอบถามประเดน็เร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญา และการตีมูลค่า ซ่ึงคุณไตร

รัตน์ กไ็ดแ้จง้ไปวา่ปัจจุบนัยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั แต่องคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัคร้ังน้ี (KM Asia 

Company) กพ็ร้อมท่ีจะทาํการช่วยเหลือในการคิดมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มองไม่เห็น (Intellectual 

Capital) และไม่ไดอ้ยูใ่นบญัชีการเงินขององคก์รอยูใ่หอ้อกมาเป็นตวัเลขท่ีมี รวมถึงทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา  (Intellectual Property) ดว้ย ซ่ึงกจ็ะเป็นผลดีต่อองคก์รของผูป้ระกอบการโดยรวมท่ีตอ้ง

เตรียมตวัในเร่ืองการร่วมทุนและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงถา้มีแต่เฉพาะเร่ืองท่ีเป็น Financial 

Value อยา่งเดียวไม่น่าจะเป็นมูลค่าขององคก์รท่ีแทจ้ริง 



การเสวนาตอ้งยติุในเวลา 16:45 น. ทั้งน้ีเน่ืองจากเลยเวลาท่ีกาํหนด เป็นท่ีน่าสงัเกตุวา่ทุกท่านท่ีเขา้ร่วม

การเสวนาในคร้ังน้ีใหค้วามสนใจอยา่งมาก โดยไม่พกัรับประทานอาหารวา่งและนํ้าชา-กาแฟกนั และยงัให้

คาํมัน่วา่จะมาเขา้ร่วมการเสวนาในคร้ังต่อไปอยา่งแน่นอน ซ่ึงการเสวนาคร้ังต่อไปจะนาํเอาประเดน็ต่างๆ 

มาสรุปเป็นกิจกรรมเป็นขอ้ๆ แลว้แบ่งกลุ่มตามความถนดัเพื่อระดมสมองและนาํเสนอต่อเวทีเสวนาน้ีต่อไป 

ทั้งน้ีกเ็พื่อ “การกา้วอยา่งมัน่ใจ ของผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์ไทยในเวทีอาเซียน” 

บนัทึกการประชุมโดย คณะทาํงานจาก บริษทั การจดัการความรู้เอเซีย จาํกดั 

ตรวจสอบขอ้ความโดย นายไตรรัตน์ ฉตัรแกว้ – กรรมการอาเซียน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

แกไ้ขขอ้มูลโดย     อ.วรรณวภิา วงศว์ไิลสกลุ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน ์แกไ้ขขอ้มูล รายละเอียดการสนทนา ขอ้ 7 หนา้ 4 เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดร่้วมลงนามความร่วมมือกบั สวทช. และมหาวิทยาลยั

เครือข่ายรวม 15 แห่งทัว่ประเทศ ในการจดัสอบประกาศนียบตัรมาตรฐานวิชาชีพ ITPE เพื่อทดสอบความรู้

ดา้นไอทีของนกัศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศ ITPEC และพร้อมท่ีจะสนบัสนุน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เพราะทางสถาบนัเองกเ็ตรียมความพร้อมน้ี เพื่อรองรับเวที ASEAN เช่นกนั โดย

เนน้การเรียนการสอนแบบ Work Base Learning ท่ีมีชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานกบัสถานประกอบการในทุก

ชั้นปี และจดัโครงการ One Student One Certificate เพือ่ยกระดบัความสามารถของนกัศึกษาใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล โดยมิไดต้ั้งความหวงัเพียงแค่ป้ันเดก็ท่ีจบมาเพื่อเป็นลูกคา้เท่านั้น แต่มีการส่งเสริมให้

มีโอกาสเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 

 


